



โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

Assumption College Nakhonratchasima

3 ต.เซนต์แมรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 0-4429-5300 โทรสาร 0-4425-3569

ที่ ว. ๑๑๑ / ๒๕๕๔

๑ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง ข้อชี้แจงแนวปฏิบัติของนักเรียนประจำ
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนประจำ

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ได้มอบความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียน และที่สำคัญท่านยังให้โรงเรียนได้ดูแลความประพฤติ เสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับบุตรหลานของท่าน โดยการส่งบุตรหลานของท่านมาเป็นนักเรียนประจำ โรงเรียนเชื่อว่าวัตถุประสงค์ที่ท่านนำบุตรหลานมาเป็นนักเรียนประจำ เป็นเพราะท่านต้องการที่จะให้บุตรหลานได้รับการศึกษาจากโรงเรียนที่ดี ได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบ ได้รับสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการฝึกระเบียบวินัยที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ งานนักเรียนประจำของโรงเรียนได้เข้มงวดในการดูแลบุตรหลานของท่าน เพื่อจะเสริมสร้างระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่ ซึ่งนักเรียนต้องปรับตัวเองมากขึ้น จากการดูแลของครูผู้ดูแล เชื่อว่าการเข้มงวดดังกล่าวจะส่งผลดีให้กับบุตรหลานของท่าน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ในการดูแลบุตรหลานของท่านด้วย ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นี้ งานนักเรียนประจำได้มีการปรับตารางกิจกรรมประจำวัน โดยเพิ่มการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายในช่วงเย็น พร้อมทั้งเพิ่มเวลาเรียนให้นักเรียนอ่านและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือตำราเรียน เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง เสริมภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความรักความสามัคคี การให้อภัย และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานด้านระเบียบวินัย การเสริมสร้างการออกกำลังกาย การเสริมความรู้ด้วยการอ่าน และการปฏิบัติตามระเบียบของนักเรียนประจำนี้ ทางโรงเรียนจะต้องได้รับความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง งานนักเรียนประจำขอเรียนว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ ได้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติและกติกาทิศทางงานนักเรียนประจำได้แจ้งให้นักเรียนทราบ และเป็นระเบียบปฏิบัติที่เกิดจากความเห็นร่วมกันของผู้บริหาร ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำ เพื่อจะฝึกฝนให้นักเรียนประจำได้เป็นเยาวชนที่ดี และมีคุณภาพ งานนักเรียนประจำมีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะดูแลบุตรหลานของท่านให้สมกับที่ท่านไว้วางใจ

อนึ่ง ในการที่จะร่วมมือเสริมสร้างนักเรียน และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างโรงเรียน โดยงานนักเรียนประจำกับผู้ปกครอง ทางงานนักเรียนประจำจะจัดงานวันพบผู้ปกครองนักเรียนประจำ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ นี้ เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติของนักเรียนประจำ และรับฟังความคิดเห็นท่านผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองในการมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำหรับ วัน เวลา ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ภราดาวิหิต ศรีหาพล)

หัวหน้างานนักเรียนประจำ / รองอธิการ

(ภราดาวิหิต ศรีหาพล)
อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา



งานนักเรียนประจำ โทร ๐-๔๔๒๗-๐๘๙๒ - ๓